
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย  และข้อเสนอแนะ 

  
 การศึกษากลยุทธ์การบริหารจดัการสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํกดั : กรณีศึกษาสหกรณ์
กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั ตาํบลท่าโพธ์ิ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ    เพื่อศึกษาสถานการณ์ในอดีตถึงปัจจุบนัของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั 
ว่าเป็นอย่างไร  และเพื่อหาแนวทางการจดัทาํกลยุทธ์การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านหนําคอก จาํกัด  ควรเป็นอย่างไร  จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ        
กรมส่งเสริมสหกรณ์   เน่ืองจากตามประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 
พบว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั  เป็นสหกรณ์ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินของกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  โดยผูว้ิจยัทาํการศึกษาในระหว่างปีพ.ศ. 2552-2554     
ใช้เทคนิคการเก็บขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง    
การสนทนากลุ่ม  และทาํ SWOT Analysis  เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของกระบวนการทาํงานโดยใชเ้ทคนิคยอ้นเวลา (time line)  จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํ  
TOWS Matrix  มีผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 21 คน จากสหกรณ์กองทุนสวนยาง  จาํกดั  ท่ีเลือกไว ้และ
ในชุมชนอนัเป็นท่ีตั้งของสหกรณ์โดยแบ่งเป็น 
 1. ประธานและรองประธานสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํกดั จาํนวน 2 คน 
 2. คณะกรรมการบริหาร จาํนวน 3 คน 
 3. สมาชิก จาํนวน  12 คน 
 4. ผูน้าํชุมชนอนัเป็นท่ีตั้งของสหกรณ์ ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าโพธ์ิหรือ
ผูแ้ทน  ผูน้าํศาสนา ผูใ้หญ่บา้น  จาํนวน 3 คน 
 5. ผูต้รวจสอบบญัชีสหกรณ์ของกลุ่ม จาํนวน 1 คน  
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สรุปผลการวจิยั 
 
 ตอนที่ 1 สถานการณ์การบริหารจัดการในอดีตถึงปัจจุบันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านหนําคอก  จํากัด  ตําบลท่าโพธ์ิ อาํเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 
 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งรายงานผลการวิจยัออกเป็น 3 ยคุ คือ 
  1.1 ยคุกาํเนิดสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั (พ.ศ. 2536-2541) 
 1.2 ยคุการบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (พ.ศ. 2542-2549) 
 1.3 ยคุแห่งการถดถอย (พ.ศ. 2550-ปัจจุบนั) 
  โดยครอบคลุมองคป์ระกอบการบริหารจดัการสหกรณ์  4 ดา้น คือ การบริหารจดัการ
ดา้นองคก์ร การบริหารจดัการดา้นการเงินและบญัชี การบริหารจดัการดา้นการผลิต และการบริหาร
จดัการดา้นการตลาด ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี   
 ยุคกาํเนิดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนําคอก จํากดั 
 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนาํคอกจาํกัด  ไดก่้อตั้งข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2536 จาก
สมาชิกในชุมชนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ ร่วมลงทุน เพื่อแกไ้ขปัญหาของคนในชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา โดยการรวมกลุ่มกนัรับซ้ือผลผลิตยางพารา  เพื่อเป็นการต่อรองราคา 
ตลอดจนตอ้งการป้องกนัการเสียเปรียบจากการขายผลผลิตจากยางพาราให้แก่พ่อคา้คนกลาง  ต่อมาปี 
พ.ศ. 2539  ไดด้าํเนินการจดัตั้งในรูปแบบของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํกดั เพื่อท่ีจะไดรั้บการ
สนบัสนุนจากทางภาครัฐเพิ่มมากข้ึน  โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน  2539  มีรหัสสมาชิกสหกรณ์คือ ก 012839 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งท่ีบา้นเลขท่ี 55/3 หมู่ 6 
ตาํบลท่าโพธ์ิ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  สาํหรับสถานการณ์การบริหารงานดา้นองคก์รนั้น ในส่วน
ของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารใชโ้ครงสร้างการทาํงานตามกรอบของสหกรณ์กองทุน
สวนยาง กาํหนดให้คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี และติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 
วาระ จากนั้นกไ็ดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ข้ึนคร้ังแรกในปี 2540 โดยมีนายอรรถธาดา  
มญัชวินทร์  (2540-2541)ไดรั้บเลือกจากสมาชิกสหกรณ์ใหท้าํหนา้ท่ีประธานกรรมการ  และมีการ
เลือกตาํแหน่งอ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดจากสมาชิกสหกรณ์ ในท่ีประชุมเดียวกนั  สาํหรับการบริหาร
จดัการดา้นการเงินและบญัชี ในระยะแรกสหกรณ์ไดรั้บงบประมาณการก่อสร้างอาคารและโรงอบ/
รมยาง เม่ือปี พ.ศ. 2540  จนสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2541  ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 
2503 และปรับปรุง พ.ศ. 2542 จากสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจาํนวน 3,500,000 
บาท  และทางสหกรณ์ไดท้าํการกูย้ืมเงินจากสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง  จาํนวน  
90,000 บาท โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี  เพื่อเป็นเงินทุนในการดาํเนินกิจการ  โดยในปี
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แรกมีสมาชิกกว่า 90 คน โดยลงหุ้น ๆ ละ 10 บาท คนละจาํนวน 100 หุ้นข้ึนไป มีค่าธรรมเนียม  
แรกเขา้ 50 บาท  เร่ิมแรกเปิดบญัชีกบัธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาคลองแงะ  และมอบหมายให้ผู ้
เปิดบญัชี จาํนวน 3 คน คือ ประธานกรรมการสหกรณ์ เลขานุการและเหรัญญิก เป็นผูมี้อาํนาจ
เบิกจ่าย  2 ใน 3 คน ในระยะแรกมีเงินลงทุนตั้งตน้ประมาณ 200,000 บาท  ส่วนระบบบญัชี แรกเร่ิม
เป็นการจดทะเบียนการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายโดยการจดใส่สมุดดว้ยมือ โดยทีมงานคณะกรรมการ
กนัเอง ต่อมาเม่ือมีการจดทะเบียนแลว้ไดมี้การจดัจา้งพนกังานท่ีมีความรู้และคุณวุฒิทางการบญัชี
มาเป็นผูท้าํบญัชี  สาํหรับการบริหารจดัการดา้นการผลิตนั้น ปี  พ.ศ. 2541  เม่ือมีการก่อสร้างโรงอบ/
รมยางแลว้เสร็จเป็นโรงงานขนาดยอ่มซ่ึงสามารถผลิตยางแผน่ผึ่งแหง้ (Air Dry Sheet : ADS) หรือ
ยางแผน่รมควนั (Ribbed Smoke Sheer : RSS) ขนาดกาํลงัผลิตโรงละ 2 ตนัต่อวนั  โดยผลิตภณัฑ์
ของสหกรณ์หลกัท่ีผลิตไดจ้ะเป็นยางแผน่รมควนัชั้น 3 ส่วนท่ีเหลือก็จะเป็นยางคตัต้ิง ยางฟอง และ
เศษยาง  ในส่วนของแรงงานท่ีใชใ้นธุรกิจแปรรูปยางพาราตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะความชาํนาญ 
เช่น พนักงานบญัชี พนักงานวดัเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้ง และพนักงานรวบรวมนํ้ ายางสด โดย
สหกรณ์จะจ่ายเป็นรายวนัวนัละ 120 บาท  ส่วนแรงงานในการผลิตจะจา้งแรงงานจากภาคอีสาน 
โดยคิดค่าจา้งแบบเหมาจ่ายตามปริมาณยางแผน่ยางรมควนัท่ีผลิตไดใ้นราคา 1.30 บาท / กิโลกรัม  
สาํหรับการบริหารจดัการดา้นการตลาดในระยะแรกท่ีเร่ิมก่อตั้ง เป็นการรับซ้ือนํ้ ายางสดเพียงอย่าง
เดียวโดยรับซ้ือรายวนั มีการจ่ายเงินวนัต่อวนั  ต่อมาเม่ือมีการก่อสร้างโรงอบ/รมยางแลว้เสร็จ มีการ
ผลิตยางแผ่นรมควนัชั้น 3 จึงไดน้าํผลิตภณัฑ์ไปจาํหน่าย  โดยสถานท่ีจาํหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นท่ี
ร้านคา้รับซ้ือยางแผ่นรมควนัชั้น 3 ท่ีไม่ห่างไกลจากสหกรณ์  สําหรับปัญหาอุปสรรคในระยะแรก 
นอกเหนือจากเร่ืองเส้นทางการคมนาคมท่ียงัไม่สะดวกนกั ยงัมีสาเหตุจากราคายางพาราท่ีผนัผวนไม่
แน่นอน ทาํให้การตั้งราคารับซ้ือในช่วงแรก ๆ  ทาํไดด้ว้ยความยากลาํบาก บางวนัจึงมีการขาดทุน 
แต่เม่ือคณะกรรมการบริหารมีการเรียนรู้และการหาตลาดท่ีหลากหลายทาํให้ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนน้ีได ้  
 ยุคการบริหารจัดการเชิงธุรกจิ 
 สถานการณ์การบริหารงานดา้นองคก์ร  ยงัคงใชโ้ครงสร้างการทาํงานตามกรอบของสหกรณ์
กองทุนสวนยางตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2503 และปรับปรุง พ.ศ. 2542  โดยในยคุน้ีไดมี้
การคดัเลือกผูซ่ึ้งมีความรู้ความสามารถ  และเป็นท่ียอมรับของสมาชิกเป็นประธานกรรมการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก  จาํกดั  จาํนวน 3 คน คือ นายโรจน์   วิสารพนัธ์  (2542-
2544) / นางณัฐธิกานต ์  เกษมคุณานนท ์ (2545-2545) / และนายประจวบ   อมแกว้  (2546-2549)  
สาํหรับการบริหารจดัการดา้นการเงินและบญัชี  ในยุคน้ีเร่ิมมีการบนัทึกขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  ทาํ
ใหมี้การบริหารงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน  จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2544  ประธานกรรมการมีการบริหารงาน
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ไม่โปร่งใสในดา้นการเงินและบญัชี  เน่ืองจากปล่อยใหร้ะบบการเงินและบญัชีไม่เป็นปัจจุบนัทาํให้
ตรวจสอบไดย้าก  และยงัพบว่าบญัชีการเงินของสหกรณ์มีเงินขาดหายไปจาํนวน 200,000 บาท      
จากการตรวจสอบพบการทุจริตของประธานกรรมการคนดงักล่าว  ทาํให้กรรมการส่วนใหญ่เร่ิมไม่
พอใจ  และไม่มัน่ใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารชุดน้ี  จึงไดท้าํการนดัประชุมกนัเพื่อหาขอ้ยติุใน
เร่ืองดงักล่าว ผลสรุปของกรรมการและสมาชิกทั้งหมดมีมติให้เปล่ียนผูบ้ริหารคนใหม่แทน  เพื่อ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น    ซ่ึงต่อมาทางสหกรณ์ไดม้ติว่าจะดาํเนินการทางกฎหมาย
ต่อไปเพื่อให้ได้รับเงินคืน  ในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าท่ีตรวจบญัชีสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีจาก
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง ไดแ้จง้ให้ทางกรรมการสหกรณ์ให้ทราบว่าจะตดังบ
บญัชีในส่วนทุจริตจาํนวน  200,000 บาท นั้นเป็นหน้ีสูญของสหกรณ์ตั้งแต่ปีบญัชี  2545 อยา่งไร   
ก็ตามผลประกอบการของสหกรณ์ท่ีมีกาํไรจากการทาํธุรกิจเร่ือยมา ซ่ึงหากนาํมาหกัลบจากจาํนวน
หน้ีสูญดงักล่าว  สหกรณ์ยงัคงมีสถานะการเงินท่ีเป็นบวกอยู ่จึงทาํใหส้หกรณ์ยงัไม่ขาดดุลทางบญัชี
ในยคุน้ี  ต่อมาเม่ือปรับเปล่ียนผูบ้ริหารสหกรณ์จากปี 2545  ก็ไดด้าํเนินการจดัทาํระบบการเงินและ
บญัชีข้ึนใหเ้ป็นระบบและสามารถตรวจสอบได ้  สาํหรับการบริหารจดัการดา้นการผลิตในยคุน้ีมี
การรับซ้ือนํ้ ายางสดจากสมาชิกปริมาณเพิ่มข้ึนไดป้ระมาณวนัละ 10,000  กิโลกรัม คิดเป็นยางแหง้
ประมาณ 3,000  กิโลกรัม  ส่วนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตยงัคงจดัจา้งเหมือนกบัในยคุกาํเนิดสหกรณ์
กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั   สําหรับการบริหารจดัการดา้นการตลาดในยุคน้ีผลผลิตของ
สหกรณ์มีจาํนวนมากข้ึนจากเดิมทาํให้มีการพฒันาทางดา้นการตลาดโดยนาํผลผลิตไปจาํหน่าย
หลากหลายสถานท่ี เช่น ตลาดกลางยางพาราอาํเภอหาดใหญ่ บริษทัและร้านคา้ต่าง ๆโดยสหกรณ์  
มีการตรวจเช็คราคารับซ้ือผลิตภณัฑข์องแต่ละสถานท่ีรับจาํหน่าย  และการตกลงทาํสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้โดยอาศยัเครือข่ายทางธุรกิจ ในขณะท่ีธุรกิจดาํเนินไปดว้ยดีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต
ของประธานกรรมการสหกรณ์บางคนยงัส่งผลทางจิตวิทยาต่อคนชุมชน ทาํให้ชาวบา้นบางคนขาด
ความศรัทธาต่อผูน้าํ และขาดความเช่ือมัน่ต่อระบบสหกรณ์ เกิดการตั้งกลุ่มรับซ้ือนํ้ ายางสดของ
เอกชนภายในชุมชนเพิ่มข้ึน กลายเป็นคู่แข่งของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั ไปโดย
ปริยาย เป็นปัญหาท่ีทา้ทายความสามารถของคณะกรรมการท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเร่งด่วน   
 ยุคแห่งการถดถอย  
 สถานการณ์การบริหารงานดา้นองคก์ร ยงัคงใชโ้ครงสร้างการทาํงานตามกรอบของสหกรณ์
กองทุนสวนยาง จาํกดั ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2503 และปรับปรุง พ.ศ. 2542  โดยในยคุ
น้ีไดมี้การคดัเลือกผูซ่ึ้งมีความรู้ความสามารถ  และเป็นท่ียอมรับของสมาชิกเป็นประธานกรรมการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก  จาํกดั จาํนวน 2 คน ดงัน้ีนายอรรถธาดา  มญัชวินทร์  
(2550-2551) / และนางณัฐธิกานต ์  เกษมคุณานนท ์ (2552-ปัจจุบนั)  สาํหรับการบริหารจดัการดา้น
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การเงินและบญัชี  ยคุน้ีเป็นยคุท่ีไดรั้บผลกระทบจากการทุจริตของกรรมการในยคุก่อนหนา้  ส่งผลให้
สมาชิกลดนอ้ยลง และอตัราการรับซ้ือนํ้ายางสดจากสมาชิกมีนอ้ยลง ประกอบกบัการท่ีราคายางมีความ
ผนัผวน มีผลใหผ้ลดาํเนินงานขาดทุนเม่ือส้ินปีบญัชีปี 2551 เป็นปีแรก และขาดทุนต่อเน่ืองมาในปีท่ี
สอง  ส่งผลใหเ้ป็นสหกรณ์ท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานจากกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  ตามประกาศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2553  สาํหรับการบริหารจดัการดา้นการผลิต ในยคุน้ีมี
การรับซ้ือนํ้ ายางสดจากสมาชิกปริมาณลดน้อยลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการทุจริตของ
กรรมการยุคก่อนหนา้  และจากการแข่งขนัสูงจากภายนอก ส่วนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตยงัคงจดั
จา้งเหมือนกบัทั้งสองยคุก่อนหนา้น้ี  ในเดือนสิงหาคม 2553  สหกรณ์ไดป้ระสบปัญหาราคายางมี
ความผนัผวนทางการตลาด  ประกอบกบัราคานํ้ายางสดมีราคาใกลเ้คียงกบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 
ท่ีทางสหกรณ์บา้นหนาํคอก จาํกดั ผลิตได ้สมาชิกสหกรณ์จึงไดป้ระชุมร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาการขาดทุนเร่ือยมา และไดล้งมติใหห้ยดุดาํเนินการทาํยางแผน่รมควนัชั้น 3 ชัว่คราว ใหด้าํเนิน
กิจการเฉพาะการรับซ้ือนํ้ ายางสดจากสมาชิกเท่านั้น โดยสหกรณ์จะดาํเนินธุรกิจรับซ้ือนํ้ ายางสด
จนกว่าราคายางแผน่รมควนัชั้น 3  จะมีราคาสูงกว่านํ้ ายางสดและดาํเนินธุรกิจไม่ขาดทุน  สาํหรับ
การบริหารจดัการดา้นการตลาดในยุคน้ีสหกรณ์นาํผลผลิตไปจาํหน่ายหลากหลายท่ี  และมีการ
ตรวจเช็คราคารับซ้ือผลิตภณัฑ์ของแต่ละสถานท่ีรับจาํหน่ายและการประกันราคาขายล่วงหน้า 
ดงัเช่นยคุการบริหารงานเชิงธุรกิจ  สาํหรับปัญหาอุปสรรคในยคุน้ีคือจากการขาดความเช่ือมัน่จาก
สมาชิกในการขายนํ้ ายางสด  การขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจเน่ืองจากราคายางมีราคา
ท่ีสูงข้ึนมาก  และปัญหาหลกัท่ีสาํคญัคือการขาดแรงงานในกระบวนการผลิตยางแผน่รมควนั ชั้น 3   
 
 ตอนที่ 2 แนวทางการจัดทํากลยุทธ์การบริหารจัดการที่เหมาะสมของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านหนําคอก จํากดั ตําบลท่าโพธ์ิ อาํเภอสะเดา จังหวดัสงขลา  
 จากการจดัการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และทาํ SWOT Analysis เพ่ือร่วมกนั
วิเคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกระบวนการทาํงาน จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํ  
TOWS  Matrix  ซ่ึงต่อมาท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแนวทางการจดัทาํกลยุทธ์การบริหารจดัการท่ี
เหมาะสมของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก  จาํกดั โดยพิจารณาในองคป์ระกอบท่ีสําคญั 
ดงัน้ี 
 วสัิยทศัน์ 
 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั เป็นสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํกดั ท่ีประสบ
ความสาํเร็จ มีความเขม้แขง็  สร้างความพอใจและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สมาชิก  และสงัคม 
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 พนัธกจิที ่1 พฒันาการบริหารจดัการองคก์รและบุคลากร ใหเ้ขม้แขง็เป็นไปตามกฎหมาย   
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได ้
 2. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการบริหารจดัการองคก์ร 
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 4. เพื่อใหม้วลสมาชิกมีความศรัทธาและพึงพอใจ 
 กลยุทธ์ 
 1. มีโครงสร้างการจดัระบบงาน การบริหารงานบุคคล และการควบคุมภายในองคก์ร 
 2. มีระบบการมีส่วนร่วมของของสมาชิกในการบริหารจดัการองคก์ร 
 3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
 4. สร้างความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการองคก์รแก่สมาชิกและชุมชน 
 5. สร้างความพอใจและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สมาชิก และสงัคม  
 
 พนัธกจิที ่2 พฒันาการบริหารจดัการดา้นการเงินและบญัชี โดยนาํระบบเทคโนโลยีมาใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นการเงินและบญัชีใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
 กลยุทธ์ 
 1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการเงินและบญัชี โดยนาํระบบเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. มีการจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการเงินและบญัชี 
 3. มีการจดัทาํระบบการเงินและบญัชี ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
 พนัธกจิที ่3 พฒันาการบริหารจดัการดา้นการผลิตใหมี้คุณภาพ 
 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหส้หกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1. พฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หไ้ดเ้กณฑม์าตรฐาน   
 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนทกัษะดา้นการผลิตให้แก่แรงงานทั้งภายนอกและภายในพ้ืนท่ี 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดม้าฝึกงานเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ในทอ้งถ่ิน 
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 พนัธกจิที ่4 พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการดา้นการตลาด 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อไม่ใหเ้สียเปรียบทางการคา้ 
 3. เพื่อสร้างความเขา้ใจและพฒันาความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อ
วางแผนร่วมกนัทางการตลาด 
 กลยุทธ์ 
 1. สร้างความร่วมมือระหวา่งภาคีเครือข่ายทางธุรกิจในการต่อรองราคาขายผลิตภณัฑข์อง
สหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํกดั 
 2. พฒันาการใหบ้ริการดา้นการตลาดท่ีดีแก่สมาชิก 
 3. สร้างแรงจูงใจในดา้นการจดัสวสัดิการท่ีดีใหแ้ก่สมาชิก 
 4. ประชาสมัพนัธ์ในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียงในการรับสมาชิกเพิ่ม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิจยั  เร่ือง  การบริหารจดัการสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํกดั : กรณีศึกษา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนาํคอก จาํกดั ตาํบลท่าโพธ์ิ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํกดั ดงัน้ี 
 1.   ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย 
  1.1 ควรมีการจดัอบรมและส่งเสริมคุณธรรมใหก้บัคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก
สหกรณ์เป็นระยะ เพื่อแกปั้ญหาคณะกรรมการบริหารสหกรณ์บางคนมีการทุจริตต่อหนา้ท่ี ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์ในระยะยาว 
  1.2 ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
จาํกดั ในเร่ืองของการบริหารจดัการสหกรณ์และเทคนิคต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้สหกรณ์
ประสบความสาํเร็จและสามารถดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์อยา่งย ัง่ยนื 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 ควรเรียกศรัทธาความเช่ือมัน่จากชาวบา้นและสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นหนาํคอก จาํกดั โดยการมีการจดัระบบการบริหารจดัการท่ีดีและสามารถตรวจสอบได ้
  2.2 สมาชิกควรตระหนกัถึงการเป็นสมาชิกและให้ความสาํคญัในการมีส่วนร่วมการ
บริหารจดัการสหกรณ์ของตน 
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  2.3 ควรปรับเปล่ียนการดาํเนินกิจการสหกรณ์และหาแนวทางการกลบัมาผลิตยางแผน่
รมควนั ชั้น 3 จากปัจจุบนัท่ีรับซ้ือนํ้ายางสดจากสมาชิกเพียงอยา่งเดียว   
 3.   ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 3.1 หากมีการวิจยัในเร่ืองน้ีในคร้ังต่อไป น่าจะมีการนาํตวัอย่างของสหกรณ์กองทุน
สวนยาง จาํกดั ท่ีเป็นตน้แบบท่ีประสบความสําเร็จในจงัหวดัสงขลามาถอดบทเรียน เพื่อสร้าง
แนวทางให้กบัสหกรณ์อ่ืน ๆ ในการพฒันาสหกรณ์ของตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จ และสามารถ
บริหารจดัการสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํกดั ใหมี้ความยัง่ยนืในอนาคต 




